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2 เล่าสู่กันฟัง

บัณฑิตกิตติมศักดิ์
คือศิษย์เก่า มช.

 กล่าวในโอกาส งานเลี้ยงแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2565
  
	 เรียน	 ท่านอธิการบดี	 ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน	 โดยเฉพาะพี่ศุภวัตร	 ภูวกุล	 
ที่เคารพ	พี่ศุภวัตรเป็นคนเชียงใหม่ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งมหาวิทยาลัยภูมิภาคแห่งแรกแห่งนี้	 และเป็น
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยมาหลายปี	และเป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุดในที่นี้ด้วย	เพราะอีก	5	ปี	ท่านจะฉลอง
อายุครบ	100	ปี	ซึ่งปัจจุบันท่านยังสามารถขับรถไปตีกอล์ฟเองได้	และมีความจ�าดีมาก	
	 มหาวิทยาลัยในโลกนี้	มีวิธีที่จะให้ปริญญา	3	วิธีด้วยกัน	ได้แก่
	 1.	การถวายปรญิญากิตตมิศักดิแ์ด่พระมหากษตัรย์ิหรอืพระบรมวงศานวุงศ์ หรอืมอบปรญิญากติตมิศกัดิใ์ห้แก่ประมุข
ของประเทศหรือมิตรประเทศ จะจัดเมื่อใดก็ได้	โดยไม่ต้องรอให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหรือประสาทปริญญาบัตร	
เพราะถือว่าประมุขของประเทศก็ดี	 พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์เป็นผู้ที่ท�าคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง 
อย่างนานปัการ	หากมโีอกาสอนัสมควร	มหาวทิยาลยักจ็ะทลูเกล้าฯ	ถวายปรญิญาหรอืมอบปรญิญาให้แก่ประมขุของประเทศนัน้	
 2. การให้ปรญิญากติตมิศกัดิแ์บบทีเ่ป็นทางการ โดยมหาวทิยาลยัจะมกีลไกพจิารณาคดัเลอืกบคุคลท่ีได้รบั 
การยอมรับว่า ในช่วงตลอดชวีติของท่าน ได้ท�าคณุประโยชน์ให้กบัประเทศชาต ิบ้านเมือง และให้กบัคนทัง้โลก	แล้วจะมี 
การพิจารณาและตัดสินใจโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลายชุด	 ในปีหนึ่ง	 ๆ	 ก็จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระราชทานปรญิญากติตมิศักดิแ์ก่ผู้ทรงคณุวุฒทิีไ่ด้รบัการคัดเลือกจ�านวนประมาณครึง่หนึง่
ของจ�านวนคณะของมหาวิทยาลัย	 หลักมีอยู่เพียงว่า	 มหาวิทยาลัยต้องการเชิดชูผู้ท่ีท�าคุณประโยชน์ให้แก่ชาติ	บ้านเมือง	
และประชาชน	เพื่อเป็นตัวอย่างอันดี	ไม่เพียงแต่อาจารย์และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น	แต่เป็นตัวอย่างอันดีให้
กับสังคมโดยรวม	ซ่ึงเป็นวิธีเชิดชูคนท�าความดี	
 3. การให้ปริญญาแก่ผู้เรียนในมหาวิทยาลัย ผู้ที่ประสงค์จะได้ปริญญา ก็ต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย 
มกีารลงทะเบยีนเรยีน	ผู้เรียนต้องขยันหมั่นเพียร	โดยจะต้องเรียนให้ครบตามข้อก�าหนดของแต่ละหลักสูตรที่ได้สมัครเรียน	
ส่วนใหญ่ก็จะส�าเร็จการศึกษา	 จะมบ้ีางทีเ่รยีนไม่จบ	 ก็จะไปเริม่ต้นชวีติใหม่	วธิน้ีีกจ็ะมกีารรบัปรญิญา	แล้วแต่ว่าจะจดักนัปีละ 
กีค่รัง้	 ส่วนใหญ่ก็ปีละครั้ง	 พอส�าเร็จการศึกษาแล้ว	 วิธีที่	 3	 นี้	 ก็จะถือว่าตนเองเป็นศิษย์เก่า	 ส่วนใหญ่กเ็รยีนกนั	4	 -	6	 ปี	 
ทางชาวตะวนัตกเขาจะถอืว่า	มหาวทิยาลยัทีสั่ง่สอนเรามา	 จนเป็นวิศวกร	 เป็นสถาปนิก	 เป็นหมอ	 เป็นพยาบาล	 และ 
เป็นอะไรอีกหลากหลายอาชีพ “มหาวทิยาลยัจงึเหมอืนกบัเป็นผูใ้ห้ชวีติทีส่อง ชวีติทีห่นึง่คอืเราเกดิจากพ่อแม่ ชวีติทีส่อง 
คือวชิาชพีทีเ่รยีนจากอุดมศกึษา” เราจึงเกดิสองครัง้	(ทวชิาต)ิ	คอืเกดิจากท้องแม่ขึน้มาเป็นมนษุย์	และเกดิจากมหาวทิยาลยั
เป็นผู้ประกอบอาชีพนั้น	ๆ	เขาจึงบอกว่ามหาวิทยาลัยนั้นมีคุณต่อตัวเขามาก	เขาจึงต้องตอบแทนบุญคุณของมหาวิทยาลัย
ในฐานะคล้าย	 ๆ	 เป็นผู้บังเกิดเกล้าในวิชาชีพ	 ที่ได้อบรมสั่งสอนเขาให้ใช้วิชาชีพนี้ไปประกอบอาชีพท�ามาหากินและ 
สร้างครอบครัว	เขาจึงถือกันว่า “มหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนแม่” 
	 ส�าหรบัปรญิญากิตตมิศักดิน์ัน้	 ตอนหลงัก็คิดเหมอืนกนัว่าเมือ่รบัปรญิญากติตมิศกัดิจ์ากทีไ่หนแล้ว “เราก็กลายเป็น 
ศิษย์เก่าของท่ีนั่นด้วย”	 วันนี้เราก็มาแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตกิตติมศักด์ิและเชิญชวนท่านให้เป็นศิษย์เก่า	 มช.	 ด้วย 
ก็ขอปรบมือต้อนรับศิษย์เก่า	มช.	ทุกท่าน	แล้วอย่าลืมมาเยี่ยมเรานะครับ	ขอบคุณครับ

โดย...  ศ. (เกียรติคุณ) นพ.เกษม วัฒนชัย 
         นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 ผมรู้สกึเปน็เกียรติอยา่งยิ่ง	ทีม่หาวทิยาลยัเชียงใหมม่ีมติให้
ผมได้รับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	
การได้รับปริญญาคร้ังนี้มีคุณค่าสูงยิ่ง	 เปรียบเสมือนค�าที่ท่านนายก
สภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เคยใช้ค�าว่า	“เป็นเพชรยอดมงกฎุ	(Crown	
jewel)”	ปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิเ์ป็นเพชรยอดมงกฎุทัง้ด้าน
วิชาการและด้านวิชาชีพควบคู่กัน	ไม่ใช่แต่วิชาการหรือวิชาชีพอย่าง
เดียว	ผมมกี�าหนดเข้ารบัพระราชทานปรญิญาดุษฎีบณัฑติกติตมิศกัดิ์
เมื่อปีที่แล้ว	 แต่ผมไม่สามารถมารับพระราชทานปริญญาปีที่แล้วได้	
เน่ืองจากติดภาระหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ ซึ่ง
วันพระราชทานปริญญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตรงกับวันพระ
ราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จึงต้องเฝ้ารับ
เสด็จฯ	 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ	 กรมพระศรีสวางควัฒน	 วรขัตติยราชนารี	 
ผมอยู่ปฏิบัติหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร	5	วัน  
	 ผมมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างมาก	 
จึงอยากสะท้อนภาพอดีตให้เห็นและมองไปข้างหน้า	 ผมได้เล่า 
ให้หลายท่านทราบว่า	ผมมาจงัหวดัเชยีงใหม่คร้ังแรกเมือ่ปี	พ.ศ.	2501	 
ตอนนัน้ยังไม่มมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	การเดนิทางไปต่างจงัหวดัไกล	ๆ 	
รวมทัง้เชยีงใหม่ในสมยันัน้	ต้องเดนิทางโดยรถไฟเท่านัน้	ไม่มเีครือ่งบนิ	
ถนนพหลโยธินซ่ึงเป็นถนนสายหลักเชื่อมภาคกลางกับภาคเหนือ	 
ก็ลาดยางมาถึงแค่จังหวัดลพบุรีเท่านั้น	 ส่วนที่เหลืออีกราวหกร้อย
กิโลเมตรเป็นถนนดินแดง	ขรุขระ	เปลี่ยว	และอันตราย	ไม่มีใครเดิน
ทางไกลโดยรถยนต์	 ไม่มีรถโดยสารประจ�าทางระหว่างจังหวัด	 
เมื่อหกสิบกว่าปีมาแล้ว	 คุณพ่อของผมรับราชการอยู่กระทรวง
ศึกษาธิการ	ช่วงปิดเทอมหน้าร้อนราวสองเดือน	(หรือปิดเทอมหนึ่ง
และเทอมสองที่สั้นกว่า)	 คุณพ่อจะจัดฝึกอบรมครูต่างจังหวัด 

ท่ัวประเทศ	 ในหน้าร้อนปี	 2501	 คุณพ่อและเพื่อนศึกษานิเทศก์ 
เดนิทางด้วยรถจีป๊	(Jeep)	มาจดัอบรมทีโ่รงเรียนสตรวีฒัโนทยัพายพั	 
(ชื่อโรงเรียนสมัยนั้นยังมีค�าว่าสตรี	 เพราะเป็นโรงเรียนสตรีล้วน)	 
เราใช้เวลาเดินทาง	 3	 วัน	 2	 คืน	 ขณะที่ปัจจุบันเราขับรถระหว่าง
กรุงเทพเชียงใหม่ใช้เวลาเพียงแค่	8	ชั่วโมง	คืนแรก	เราพักค้างคืนที่
จังหวัดก�าแพงเพชร	 พอลงจากรถจี๊ป	 เสื้อผ้าทุกคนก็คลุกฝุ่นแดง	 
ทุกคนหัวแดงไปหมดจากฝุ่นบนถนนดินแดงที่วิ่งรถแปดเก้าช่ัวโมง	
ต้องลงไปเล่นน�้า	 อาบน�้า	 สระผมในแม่น�้าปิงเท่านั้น	 เพื่อล้างคราบ
ดินแดงออกให้หมด	 ก่อนอาบน�้าในโรงแรม	 หลายคนเก็บเสื้อผ้า 
คลุกฝุ่นแดงไว้ใช้ซ�้าสามวัน	 คืนที่สอง	 พักค้างคืนที่จังหวัดตาก	 
ซึ่งก็ต้องลงไปเล่นน�้า	 อาบน�้า	 สระผมในแม่น�้าปิงเช่นเดียวกัน	 
เพือ่ล้างฝุน่และคราบดนิแดงออก	และในวนัทีส่าม	จากตากมาเชยีงใหม่
ตามถนนเถิน-ลี้	ข้ึนเขาสงู	วิง่เรยีบเหวเกอืบร้อยกโิลเมตร	ถนนเปล่ียวมาก
ดังนั้น	 จึงไม่มีใครเดินทางระยะยาวมาเชียงใหม่ด้วยทางรถ	 
เมื่อหกสิบกว่าปีที่แล้ว	 เวียงเชียงใหม่จะอยู่แถบประตูท่าแพ	 
ถนนท่าแพเท่านั้น	โรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพยังมีเพียงอาคารสอง
ชั้นหลังเดียว	มองไปรอบโรงเรียนเห็นแต่ทุ่งนา	คูเมืองยังไม่ลอกและ
ไม่ปรับ	มองตรงเข้าไปในเวียง	ก็ไม่เห็นสิ่งก่อสร้างอะไร	มีบ้านไม้ชั้น
เดียวกระจัดกระจายห่าง	 ๆ	 กัน	 สองข้างถนนห้วยแก้วทางข้ึนพระ
ธาตุดอยสุเทพก็เป็นทุ่งนาเช่นกัน	 สลับด้วยป่าสักหนาแน่นเม่ือใกล้
ดอยสุเทพ	
	 ช่วงปี	 พ.ศ.	 2502	 –	 2503	 กระทรวงศึกษาธิการ 
มีโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาค	 ตามนโยบายของนายก
รัฐมนตรี	 จอมพลสฤษฏ์ิ	 ธนะรัชต ์	 ประธานโครงการ 
จัดตั้งฯ	 คือ	 ม.ล.ปิ่น	 มาลากุล	 ท่านเป็นปูชนียบุคคลทางการศึกษา	
เป็นเสมอืนปู่คร	ูเคยเป็นปลดักระทรวงฯ	และช่วงนัน้ท่านเป็นรัฐมนตรี

โดย...   ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ�าปี 2564 
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มช. ในความทรงจำา
และทิศทางการพัฒนา

ในอนาคต



 ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 คุณพ่อของผมเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ 
ของกระทรวง	 มีส่วนร่วมในคณะท�างานของ	 ม.ล.ปิ่น	 มาลากุล	 
เพือ่ชีแ้ละก�าหนดพืน้ทีท่ีจ่ะเป็นทีต่ัง้มหาวทิยาลยัภาคเหนอื	ทีจ่ะเกดิ
เป็นมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ต่อมา	คณุพ่อเล่าว่าคณะท�างานเลอืกพ้ืนท่ี
ป่าสกัขนาดใหญ่ใกล้เวยีงเจ็ดลนิ	ต่อมาโครงการจดัต้ังมหาวิทยาลยัฯ	
โอนมาสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 สภาการศึกษาแห่งชาติ	 
และทบวงมหาวิทยาลัยตามล�าดับ	
	 	ผมไปเรยีนหนงัสอืทีส่หราชอาณาจกัรปี	2508	-	2516	และ
ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2512	 -	 2516	 ผมได้พบอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่รุน่ก่อตัง้สองกลุม่	กลุม่แรกเป็นนกัเรยีนทนุรฐับาลตามความ
ต้องการของกระทรวงศึกษาธิการไปเรียนตั้งแต่ปริญญาตรี	นักเรียน
ทุนรัฐบาลกลุ่มนี้เป็นอาจารย์รุ่นกลุ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยภูมิภาค	คือ	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 ส่วนมากไปเรียนปริญญาตรีตั้งแต่ทศวรรษ	 2500	
กลุ่มที่สองเป็นอาจารย์หนุ่มสาวที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 ได้รับทุนโคลัมโบไปศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก 
ทีส่หราชอาณาจกัร	อาจารย์ทีผ่มพบส่วนใหญ่มาจากคณะเกษตรศาสตร์	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	และคณะวิทยาศาสตร์	อาจารย์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่รุ่นก่อตั้งที่ผมพบ	ล้วนเป็นปู่ครูนับสิบท่าน	ทุกท่านเกษียณ
ไปแล้ว	ต่อมาผมส�าเรจ็การศกึษาเดนิทางกลบัมาประเทศไทย	ท�างาน
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	 ในชีวิตการ
ท�างานในทศวรรษ	2520	-	2540	ได้ท�างานวจิยัด้านพลงังานในกรอบ
ความร่วมมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกลุ่มอาเซียนเก่า 
ห้าประเทศ	ร่วมกับเพื่อนอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ�านวนหนึ่ง	 
ทีรู่จ้กักนัด	ีอาทิ	รศ.	ดร.ณอคณุ	สทิธพิงศ์	อดตีปลัดกระทรวงพลงังาน	
ท่านปลดัฯ	ณอคณุ	เป็นอาจารย์มหาวทิยาลยัไทยท่านแรก	ๆ 	ทีท่�างาน
วิจัยเรื่องพลังงาน	 อีกท่านหนึ่ง	 คือ	 ศ.	 (เกียรติคุณ)	 ดร.ปิยะวัต	ิ 
บุญ-หลง	ท�าวิจัยด้านก๊าซชีวภาพ	(Biogas)	จากมูลสุกร	เรียกได้ว่า	
ดร.ปิยะวตัเิก่งทีส่ดุในอาเซยีนเรือ่ง	biogas	จากมลูสกุร	เผยแพร่ออก
ไปสูเ่กษตรกรนบัพนัรายทัว่ประเทศทีม่ฟีาร์มสกุร	นอกจากนัน้มงีาน
วจิยัทีส่ถานบ่ีมใบยาสบูทีแ่ม่โจ้	วิจยัระบบบ่มใบยาสบูด้วยแสงอาทิตย์	
ลดการใช้ฟืน	ถ่านหิน	และก๊าซหุงต้ม	เพื่อลดมลพิษจากการเผาฟืน
และถ่านหนิ	ดร.ณอคณุ	และ	ดร.ปิยะวตั	ิท�างานวิชาการด้านพลังงาน
เกือบ	40	ปี	นบัว่าทัง้สองท่านเป็นผูว้างรากฐาน	เป็นปูค่ร	ูด้านพลงังาน
รุ่นแรกของไทย	 เกือบสิบปีต่อมาในทศวรรษที่	 2530	 -	 2540	 
ผมท�าวจัิยกับอาจารย์ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า	คณะวศิวกรรมศาสตร์	
มช.	และประเทศญี่ปุ่น	(กระทรวง	MITI	และบริษัท	NEC)	ด้านการ
แปลภาษาด้วยคอมพวิเตอร์	(Machine	Translation	-	MT)	นบัได้ว่า
เป็นงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์รุ่นแรก	 คู่ขนานกับการวิจัย	MT	
ตั้งแต่ปลายทศวรรษ	 2530	 จนถึงปัจจุบัน	 ผมท�างานกับอาจารย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในโครงการหลวง	 ก่อนการจัดตั้งเป็นมูลนิธิ
โครงการหลวง	 งานวิจัยและบริการวิชาการด้านเกษตรที่สูง	 ผมจึง
รู้จักอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	 คณะ
วิทยาศาสตร์	และคณะเศรษฐศาสตร์จ�านวนหนึ่งมาเกือบสามสิบปี		
	 ในช่วงท�างานโครงการหลวงในทศวรรษ	 2540	 
ผมมีโอกาสสนทนากับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เร่ือง
มหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	ช่วงนัน้ผมด�ารงต�าแหน่งอธกิารบด	ีมจธ.	

โดยในปี	 2541	 มจธ.	 เป็นมหาวิทยาลัยในส่วนราชการแห่งแรก 
ทีต่ดัสนิใจน�ามหาวทิยาลยัในระบบราชการออกมาเป็นมหาวทิยาลยั
ในก�ากบัของรัฐ	เปลีย่นแปลงเพ่ือให้ม	ีautonomy	ในการก�าหนดทศิทาง
และการบรหิารมหาวทิยาลยัได้มากขึน้	 ในตวัของการเปลีย่นแปลงนี้	 
ซับซ้อน	เสี่ยง	และยากอยู่แล้ว	แต่มีความยากความล�าบากเพิ่มเติม
และซ้อนทับจากวิกฤติเศรษฐกิจปี	 2540	 ผมได้ให้ข้อมูลและ 
ความเหน็กบัผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ขณะนัน้	ถงึประสบการณ์
การเปลีย่นแปลงและการท�างานในมหาวทิยาลยัในก�ากับ	 ซ่ึงในช่วงนัน้	
มีมหาวิทยาลัยในก�ากับอีก	 5	 มหาวิทยาลัย	 แต่เป็นมหาวิทยาลัย 
ในก�ากับตั้งแต่ต้น	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 และมหาวิทยาลัยสงฆ์
สองแห่ง	ได้แก่	มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	และมหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ส่วน	 มจธ.	 เป็นแห่งเดียวที่เป็น 
ส่วนราชการและเปลี่ยนสภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ	รุ่นที่	1	
ในปี	2541	ส่วนรุน่ที	่2	ทีม่กีารเปลีย่นสภาพช่วงปี	2550/2551	ได้แก่	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	และมหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นต้น	
	 ช่วงทีท่�างานโครงการหลวง	ผมได้พบผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย
เชียงใหม่มากขึ้น	และมหาวิทยาลัยให้เกียรติผมเข้ามาท�างานในช่วง
อธิการบดี	ศ.	(เกียรติคุณ)	ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	โดยผมได้พบอดีต
อธิการบดีอีกหลายท่านตั้งแต่	ศ.	(เกียรติคุณ)	นพ.ตะวัน	กังวานพงศ์	
ศ.	 (เกียรติคุณ)	 นพ.อาวุธ	 ศรีศุกรี	 และท่านอธิการบดีท่านอื่น	 ๆ	 
ต่อจากนั้น	 รวมทั้งได้พบและท�างานกับอธิการบดีท่านปัจจุบัน	 
ศ.	 ดร.	 นพ.พงษ์รักษ์	 ศรีบัณฑิตมงคล	 ในสภามหาวิทยาลัย	 
และในปี	2557	ได้ท�างานร่วมกับท่านอธกิารบดเีชงิลกึ	ในการประเมนิ
ผลการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ช่วงระยะ	5	ปีหลังจากที่เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	ท่านนายก
สภามหาวิทยาลัย	ศ.	(เกียรติคุณ)	นพ.เกษม	วัฒนชัย	ได้กรุณามอบ
หมายให้ผมเป็นหวัหน้าทีมประเมนิผลฯ	ผมเรยีนท่านนายกสภาฯ	ว่า	 
ผมไม่อยากท�างานประเมนิคนเดยีว	อยากให้ชาวมหาวทิยาลยัเชียงใหม่
สามารถประเมินผลกันเองได้	 ผมขอให้ท่านอธิการบดีในขณะนั้น	
ศ.คลินิก	 นพ.นิเวศน์	 นันทจิต	 คัดเลือกอาจารย์และเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มาร่วมทีม	จ�านวน		5	–	10	คน	สร้างทีม
ประเมินจากส�านักงานมหาวิทยาลัย	 คณะ	 และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 
ผมเชิญนกัวชิาการภายนอกมาท�างานร่วมด้วย	เป็นจุดเปลีย่นท่ีท�าให้
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ประเมนิตนเองได้	โดยไม่ต้องอาศยัประสบการณ์
จากข้างนอกอย่างเดยีว	แต่น�า	Mentor	ข้างนอกมาช่วย	การประเมนิ
สรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีศักยภาพและการเปล่ียนแปลง 
ทีส่งูมากในช่วงระยะเวลา	5	ปีหลังจากการเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบั 
แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรค คือ Mindset ของคนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่ยังติดอยู่กับระบบราชการเท่านั้น 
	 	 มองย้อนไปตั้งแต่	 มจธ.	 เปล่ียนเป็นมหาวิทยาลัย 
ในก�ากับในปี	 2541	 เราพบว่ามหาวิทยาลัยในก�ากับ	 รวมทั้ง	 มจธ.	 
มีปัญหาเหมือนกัน	ร่วมกัน	คือ คิดอะไรไม่ออกก็ลอกระบบราชการ 
มโนทัศน์และวิธีท�างานของบุคลากรจ�านวนหนึ่งเป็นข้าราชการ 
ยังมีการบริหารรวมศูนย์ สั่งจากบนลงล่าง สื่อสารด้วยกระดาษ 
คิดเป็นไซโล อยู่เป็นไซโล ท�างานเป็นไซโล มหาวิทยาลัยแม้จะมี

4 เล่าสู่กันฟัง



 ผลงานวิชาการมาก แต่มีความเป็นวิชาการ (Scholarship) น้อย 
ควบคู่กับมโนทศันแ์ละวธิีท�างานแบบ corporate คอื สัง่การจาก
ข้างบน ขับเคลื่อนด้วย KPI ความเอื้อเฟื้อน้อย ให้ความส�าคัญสูง
แก่มูลค่ามากกว่าคุณค่า 
	 ศ.	 ดร.ไพจิตร	 เอื้อทวีกุล	 นักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียง	 
เป็นอดีตอธกิารบดสีถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์	(NIDA)	รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตร	ี
และรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และสิง่แวดล้อม	
ในปี	 2534/2535	 มีการจัดตั้งหน่วยงานในก�ากับรัฐบาลที่มี 
พระราชบัญญติัรองรบัเป็นคร้ังแรก	ได้แก่	ส�านกังานกองทนุสนับสนุน
การวิจัย	 (สกว.)	 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	 (สวรส.)	 ส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 ตอนนั้นเป็น
ช่วงก่อตั้ง	 สวทช.	 และผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วย	 อาจาย์ไพจิตร 
ท่านบอกอาจารย์มหาวทิยาลยัทีเ่ป็นรุน่ก่อตัง้	สวทช.	ว่า “ระวังให้ดีนะ  
ออกจากราชการประตูหน้า แล้วจะแอบเข้าประตูหลัง”	 ค�าพูดนี้
พดูไว้เมือ่	30	กว่าปี	ปัจจบุนัหลายอย่างเป็นความจริงอย่างทีท่่านพูด
ไว้	คนจ�านวนมากออกจากราชการประตูหน้า	และเข้าราชการประตู
หลัง	ผมฝากท่านผู้บริหารและคนรุ่นหลังว่า	นิสัยเคยชิน	ไม่ชอบคิด
ของใหม่	ไม่ท�าของใหม ่“คิดอะไรไม่ออก ก็ลอกระบบราชการ”	นั้น
อันตรายมาก
	 	 ปี	 2558	 ผมขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภา 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่		เพราะได้รบัโปรดเกล้าฯ	แต่งตัง้เป็นรฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 ได้รับมอบหมายให้ก�ากับสถาบัน
อุดมศึกษาไทย	 การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 คงไม่เหมาะสม	 เป็น	 
conflicts	 of	 roles	 จึงตัดสินใจลาออกจากทุกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย	เพื่อท�าหน้าที่รัฐมนตรีที่ก�ากับดูแลอย่างเดียว		
	 มองไปข้างหน้า	 ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม  ่
ไม่ใช่เป็นเพียงมหาวิทยาลัยระดับชาติ	 (National	 University)	 
หรือมหาวิทยาลัยแห่งภูมิภาค	 (Regional	 University)	 
ผมมองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น Gateway University เป็น 
Gateway ที่เข้าไปประเทศจีน พม่า และส่วนเหนือของอินโดจีน 
ผมอยากให้มองแบบนั้น	 เพราะหากเราดูประวัติศาสตร์ล้านนาที่มี
การบันทึก	 เมืองเชียงใหม่เคยเป็นเมืองท่าค้าขายทางบกมาแล้ว 
ไม่ต�่ากว่า	700	 -	800	ปี	 (ความจริงนานกว่านั้น)	พ่อค้าจีนจากยูน
นานเดนิทางมาซือ้ขายแลกเปล่ียนสินค้าของจนีทีเ่ชยีงใหม่	เอาสนิค้า
ที่เชียงใหม่ไปขายในจีน	 รวมท้ังสินค้าจากทุกแว่นแคว้นอาณาจักร
โบราณของประเทศไทย	 และสินค้าต่างประเทศจากอนุทวีปอินเดีย	
ตะวันออกกลาง	 ที่พ่อค้าภาคกลาง	 (และภาคอื่น)	 น�าขึ้นมาทางแม่
น�้าปิง	 ผมเพิ่งอ่านหนังสือ	 “บันทึกประจ�าวันราชวงศ์หยวน	 
(หยวนสอื)	ราชวงศ์หมงิ	(หมงิสือ่ลู)่	และราชวงศ์ชงิ	(ชงิสือ่ลู่)”	บนัทกึ
แห่งราชส�านักสามราชวงศ์นี้พูดถึงแว่นแคว้นรัฐโบราณในพื้นที่
ประเทศไทย	(ก่อนเกิดค�าว่า	“ไทย”	หลายร้อยปี)	ตั้งแต่ภาคเหนือ	
ภาคกลาง	ภาคใต้	บันทึกสามราชวงศ์ที่พบที่เก่าที่สุดมีอายุมากกว่า
แปดร้อยปี	ในความเป็นจรงิ	ความเป็นตวัตนของแว่นแคว้นรัฐโบราณ
ในพื้นที่ประเทศไทยที่ค้าขายกับจีน	 มีมานานกว่าหนึ่งพันป	ี 
เพราะบันทึกพูดถึงชื่อหริภุญชัย	 ทวาราวดี	 ตามพรลิงค์	 ลังกาสุกะ	

สิงหปุระ	 และศรีวิชัย	 ในราชส�านักจีนมีผู้บันทึกราชกิจและค�าสั่ง 
พระมหากษัตริย์อย่างเที่ยงตรงทุกวัน	ผู้บันทึกรักษาบันทึกด้วยชีวิต	
เก็บในหอจดหมายเหตุหลวง	แม้แต่พระมหากษัตริย์ก็แก้ไขข้อความ
ไม่ได้	 ในบันทึกเหล่านี้กล่าวถึงแว่นแคว้นอาณาจักรในล้านนา	 
ว่าได้ส่งบรรณาการให้กับจีนผ่านยูนนานมาอย่างยาวนาน	นอกจาก
ล้านนา	 จีนก็รับราชบรรณาการจากอาณาจักรสุโขทัย	 สุพรรณภูมิ	 
อโยธยา	 ลพบุรี	 (และอาณาจักรภาคใต้ของไทย)	 จากบันทึกเหล่านี้	
ความสมัพนัธ์ระหว่างแว่นแควนัอาณาจกัรโบราณของไทยกบัจีน	เป็น
ความสัมพันธ์ที่ไทยยอมรับความเป็นใหญ่	 (Supremacy)	 ของจีน	
โดยการส่งราชบรรณาการให้	เพื่อให้จีนยอมรับความเป็นตัวตนของ
รัฐโบราณ	 ยอมรับผู้ปกครองรัฐ	 จีนอนุญาตให้ส่งส�าเภาไปค้าขายที่
เมืองท่าชายฝั่งในจีน	แต่ไม่เคยอนุญาตให้เฝ้าฮ่องเต้ที่ปักกิ่ง	 เพราะ
แว่นแควนัอาณาจกัรโบราณของไทยเป็นแว่นแคว้นทีไ่ม่ส�าคญั	นอกจาก
เมืองท่าชายฝั่งจีน	 จีนอนุญาตให้เข้าไปค้าขายตามเส้นทางทางบก
ผ่านยูนนาน			

5เล่าสู่กันฟัง

	 จากประวัตศิาสตร์ยาวนานนี	้ผมอยากฝากไว้ว่าภมูริฐัศาสตร์	
(Geopolitics)	ของไทยนั้น	มคีวามแนบแน่นกับจีนกว่า	800	ปีมาแล้ว	
(มากกว่าพันปี)	ผมอยากสร้างการตระหนักรับรู้ของคนไทยรุ่นใหม่ที่
เรียน	 รับรู้โลก	 ด้วยโลกทัศน์	 	 มโนทัศน์	 การป้อนข้อมูล	 และ 
ผลประโยชน์ของอเมรกิาและยโุรป	ผมเรยีนในประเทศตะวันตกเป็น
เวลานาน	คบค้ากบัประเทศและคนตะวนัตกมาตลอดชวีติ	แต่ช่วงสดุท้าย
แห่งชีวิตต้องบอกว่า	 ต้องมองตะวันออก	 เวลาในชีวิตในอนาคตเรา
เป็นเวลาแห่งศตวรรษของเอเชีย	เพราะอย่างนี้	เราจึงต้องใกล้ชิดกับ
อาเซียน	 ประเทศจีน	 ประเทศเอเชียตะวันออก	 ถ้าเราไม่มีประเทศ
เพือ่นบ้าน	เช่น	พม่า	มาเลเซีย	เวยีดนาม	คนไทยจ�านวนมากจะยากจน	
เศรษฐกิจประเทศไทยจะถดถอย	 โดยเฉพาะพม่าที่ไทยได้ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติมาสามสิบปี	มีคนงานพม่าประมาณ	4	-	5	ล้านคนทีอ่ยูใ่น
ระบบประมง	การเกษตร	การก่อสร้าง	ธรุกิจค้าปลกี	จนถงึคนท�างานบ้าน	
หากประเทศไทยไม่มีคนพม่า	ไม่สามารถขายสินค้าให้พม่า	คนพม่า	
4	 -	 5	 ล้านคนไม่มาท�างาน	 ไม่มากิน	 ไม่มาใช้เงินที่ได้จากไทย 
ในประเทศไทย	 เศรษฐกิจของประเทศไทยก็ไปไม่ได	้ ความเป็นจริง
แล้ว	ไม่ใช่เฉพาะแค่คนที่เชียงใหม่ที่ผมอยากให้เปลี่ยนกระบวนทัศน์	
(Paradigm)	ในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์	แต่คนไทยทัง้ประเทศจะต้องรูว่้า	ใน
อนาคตเราจะคบกบัใคร	เราจะค้าขายกับใคร	เศรษฐกจิเราผกูพันกบัใคร	
ประเทศไทยคบตะวันตกในช่วงเวลาสั้นมาก	หลังจากสงครามโลก 
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คร้ังที่	 2	 เมื่อราว	 60	 -	 70	 ปีที่ผ่านมา	 ทั้งที่ก่อนหน้านั้น	 
เราไม่ได้มคีวามสัมพนัธ์กบัตะวนัตกมาก	แต่เราคบกบัจนีและค้าขาย
กับจีนมากว่าพันปี	รวมทั้งกับประเทศเพื่อนบ้าน	ช่วงประวัติศาสตร์
ใกล้ตัวกว่านั้น	เมื่อยี่สิบห้าปีที่ผ่านมา	เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ	2540	
ไทยได้เงินต่างประเทศ	(จีน	ญี่ปุ่น)	มาพยุงเงินบาท	ไม่ได้ความช่วย
เหลือจากอเมริกาและยุโรปแม้แต่บาทเดียว	ไทยขอให้จีนซื้อข้าวเน่า	
ซื้อยาง	 ซื้อข้าวโพด	 เมื่อราคาตลาดโลกตกต�่า	 สามปีที่ผ่านมาเกิด
วกิฤติโควิด	19		ในช่วงสองปีแรก	ไทยกไ็ด้จนีและประเทศเอเชียตะวนั
ออกช่วยด้านวคัซนีและเวชภณัฑ์	มกีารด้อยค่าวคัซนีจากจนี	โดยเรา
ไม่ได้วัคซีนจากตะวันตกแม้แต่โดสเดียว	 ช่วงหลังประเทศตะวันตก
จึงขายวัคซีนให้	ต่อมาได้รับบริจาควัคซีนใกล้หมดอายุจากตะวันตก	
เป็นต้น					
	 	ดังนั้น	ผมอยากพูดว่า “ผมมองไปข้างหน้า ผมเห็นความ
รุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่เราต้องเข้าใจภูมิรัฐศาสตร์ 
เราต้องรู้จักประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ต้องรู้จักเอเชียตะวันออก” 
ผมดีใจถ้ามีการแลกเปลี่ยนกับประเทศจีน	ญี่ปุ่น	และประเทศต่าง	ๆ 	
ในเอเชียตะวันออกเพิ่มขึ้น	เมื่อช่วงเช้า	ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย
ในฐานะองคมนตรผีูแ้ทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	มอบ
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย	เห็นราย
ชื่อบัณฑิตมาจากประเทศจีนและมาจากอาเซียนจ�านวนมาก	 นับว่า
เป็นทิศทางทีด่	ีในยคุทีอ่ตัราการเกดิของเดก็ไทยมแีนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง	ประเทศไทยต้องเอาคนต่างชาติที่ดี	ที่ฉลาด	ที่ขยัน	มาเป็น
คนไทยเหมือนกับบรรพบุรุษพวกเราให้ได้	ถ้ามองย้อนกลับไป	1	-	2	
ช่วงอายุ	(Generation)	คนในประเทศไทยก็อพยพมาจากต่างประเทศ
จ�านวนมาก	ความจริงอพยพมาจากจนีและประเทศรอบด้านมานบัพันปี	

อยู่อาศัยร่วมกับคนพื้นเมืองดั้งเดิมในแผ่นดินไทย	 ตวัเลขล่าสดุ 
ประมาณว่ามเีชือ้สายผูอ้พยพมาจากประเทศจนีประมาณ	12	 ล้านคน	
เป็นจีนโพ้นทะเล	 (Chinese	 Diaspora)	 ที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 
นอกจากนั้นงานวิจัยเรื่อง	DNA	สองสามปีที่ผ่านมา	บ่งบอกว่า	DNA	
คนในแผ่นดนิไทยปัจจบุนั	มทีัง้คนดัง้เดมิตัง้แต่ยุคก่อนประวตัศิาสตร์	
และคนที่อพยพมาจากประเทศจีนตอนใต้	 DNA	 และวัฒนธรรม 
เป็นตัวบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าราก	(Roots)	ของเราคืออะไร				
	 ผมเห็นอนาคตที่รุ ่งเรืองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
อยากเห็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ยืนนาน	 รุ่งเรือง	 มีพัฒนาการ 
เป็นร้อยปีเป็นพันปีเหมอืนกับมหาวิทยาลยัในยโุรป	ผมได้เรยีนหนังสอื
ในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ช่วงปลาย 
ยุคสุโขทัย	 จึงอยากเห็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความยั่งยืนแบบ
มหาวิทยาลัยยุคโบราณในยุโรป	 	 อยากเห็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หยดัยนืต่อไปในพัฒนาการของประเทศไทยและโลก	ทีจ่ะมกีารเปลีย่น
แปลงและดิสรัปชันที่คาดไม่ได้	 อยากให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น
มหาวทิยาลัยทีเ่ข้าใจและเท่าทันโลก	ให้เมอืงไทยไม่หวัน่ไหวกบัความ
ทกุข์หรอืดืม่ด�า่กบัความสขุ	โดยทีข่ณะนีค้นไทยค่อนข้างหวัน่ไหวและ
ดื่มด�่าง่าย	 เพราะเราไม่รับรู้เรื่องประวัติศาสตร์	 รากของเราจึงสั้น	 
เราไม่รับรู้ภูมิรัฐศาสตร์	 ลมพัดมา	 เราก็จะรู้สึกสะเทือน	 กวัดแกว่ง	
และหนาวเหน็บ			

 ผมตั้งความหวังว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นรากให้
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น Gateway University 
ให้ประเทศไทย สู่อนาคต สู่โลก
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	 2.	ในกระบวนการจัดท�ารายละเอียดหลักสูตร	(ขั้นตอนที่	2)	ควรเพิ่มกระบวนวิชาที่มีการบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น	ๆ	
เพื่อตอบโจทย์การเสริมสร้างทักษะที่มีความจ�าเป็นส�าหรับบุคลากรทางด้านเทคนิคการแพทย์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	

 ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 อนุมัติระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�านวน 3 ฉบับ 
	 1.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์	 (ฉบับที่	 2)	 
พ.ศ.	2566
	 2.	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ว่าด้วยคุณสมบัติ	หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก�าหนดต�าแหน่งศาสตราจารย์	 (เชี่ยวชาญพิเศษ)	 
และศาสตราจารย์	ได้รับเงินประจ�าต�าแหน่งสูงขึ้น	พ.ศ.	2566
	 3.ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	ว่าด้วยการศกึษาเพือ่ปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติ
และปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2566

7รอบโต๊ะสภา



ท่ีปรึกษา : ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
              ศาสตราจารย ดร. นพ.พงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
บรรณาธิการบริหาร : ผูชวยศาสตราจารย ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
บรรณาธิการ : นายทนงศักด์ิ เช้ือเจ็ดตน หัวหนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
กองบรรณาธิการ : นายปรีดา ศิริรังษี นางมัณฑนา สุกัณศีล นายเกรียงไกร ใจโส นายอุดมศักด์ิ กำไลเพ็ชร น.ส.มนสิชา รัตนกิจ 
         นางวราวรรณ ปนทอง นายมนัส โภชนา นางจันทรตรี มายัง น.ส.อารยา อริยะเครือ 
         นายอดิศร ไขคำ นายคมเคียว รักขสวัสด์ิ น.ส.จิราภา นุชนารถ 
ออกแบบโดย : หจก.นันทกานต กราฟฟค การพิมพ www.nantakarngraphic.com 
ภาพปกโดย : Wasant Studio

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
อาคารยุทธศาสตร ช้ัน 4 เลขท่ี 239
ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50200 
โทรศัพท : 0-5394-2630, 0-5394-3674 
โทรสาร : 0-5394-3028

 วันที่ 18 มกราคม 2565 : การประชุมคณะกรรมการ
ประเมนิผลการบรหิารงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร์ โดยมี 
ผศ. ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒุิ 
เป็นประธานฯ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ ด้วยระบบ 
Zoom Meeting ณ ห้องประชมุอาวธุ ศรศีกุร ีอาคารยทุธศาสตร์

 วนัที ่28 มกราคม 2566 : ศ. ดร. นพ.พงษ์รกัษ์ 
ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย 
ได้มอบช่อดอกไม้เพือ่แสดงความยินดแีด่ ศ. (เกยีรตคิณุ) 
นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ในโอกาส
ได้รบัพระราชทานรางวลัชยันาทนเรนทร นกัการสาธารณสุข
ดเีด่น ประเภทบริหาร ประจ�าปี 2565 เมือ่วันที ่10 มกราคม 
2566  ทีผ่่านมา ณ พระทีน่ัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดสิุต

 วันที่ 28 มกราคม 2566 : ผศ.ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดี พร้อมด้วย
ผู้แทนหลักสูตรมาน�าเสนอขออนุมัติโครงการหลักสูตรสองปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัย จ�านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
1) อ. ดร.จกัรพงศ์ ขึน้แสน ผูแ้ทนหลกัสตูร ได้น�าเสนอขออนมุตัโิครงการหลักสตูร
สองปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตร
นานาชาต)ิ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และ Bachelor of Arts in Business Enterprise, 
Strathclyde University ของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
2) รศ. พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ ผู้แทนหลักสูตร ได้น�าเสนอขออนุมัติโครงการ
หลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 
Master Degree ของ Faculty of Biological Sciences และ Faculty of 
Medicine and Health, University of Leeds ประเทศสหราชอาณาจักร (UK) 
ของคณะแพทยศาสตร์

 วันที่ 28 มกราคม 2566 : ผศ. ดร.บดินทร์ บุตรอินทร์ ผู้แทนหลักสูตร  
ได้น�าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และ 
การจัดการข้อมูล (ขั้นตอนที่ 1) คณะเทคนิคการแพทย์


